



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลาสอบ
สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)

ตามที่มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) และได้มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวได้ทันการณ์ และเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเกณฑ์การตัดสินด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนด วัน เวลาสอบ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

๑.๑ ความรู้ทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

(๑) ความรู้และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้และประสบการณ์ และพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เหตุผลและความสนใจเลือกสมัครในตำแหน่ง ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

(๒) บุคลิกภาพและลักษณะของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ อุปนิสัย แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทำงาน

/๑.๒ ความรู้เฉพาะ ...

๑.๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

(๑) ความรู้ในสายงานที่สมัครสอบ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถ ตอบคำถามเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๑ - ๒ ข้อ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบคำถาม

(๒) ทักษะคดีที่มีต่อการทำงานด้านสังคม (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทัศนคติที่มีต่อการทำงานด้านสังคม ประสพการณ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เหตุผลและความสนใจที่สมัครเข้ารับการประเมิน

๒. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลข ประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

๓. กำหนด วัน เวลาสอบ

ให้ผู้มีสิทธิตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะประกาศรายละเอียด และจะแจ้งระบบที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ และวิธีการเข้าระบบของแต่ละตำแหน่งให้ทราบอีกครั้งภายใน วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ต้องตรวจสอบวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน ตามลำดับคะแนนที่สอบ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ <http://dep.go.th> หัวข้อข่าวรับสมัครงาน และทางเว็บไซต์ ของระบบรับสมัครออนไลน์ <https://dep.thaijobjob.com> โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง ที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสรายุภัทร อนุมิตรราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ